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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 7/2565 
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. รศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายก 
๓. นางดาวดล สวัสดิลานนท์ นายทะเบียน 
๔. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๕. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๖. นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 
๗. นายณรงค์ศักดิ์  ยอดแก้ว กรรมการ 
๘. นายโดม ถนอมบูรณ ์ กรรมการ 

๙. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 

๑๐. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

๑๑. นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

๑๒. นายวิรัช    ขวัญชื่น กรรมการ 

๑๓. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 

๑๔. นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
๑๕. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๖. นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 
๑๗. นายสมนึก นิลโอภา กรรมการ 
๑๘. นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

๑๙. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
๒๐. ผศ.สิทธิพร    บุญญานุวัตร์      กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
2. นางทัศนีย์ ดำด้วง ประชาสัมพันธ์ 
3.  นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 

4. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

5.  นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 



 
 

6. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

7. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

8. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 

9.  นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ กรรมการ 

10. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 

๒๑.  นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 

11. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 

12. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

13.  นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 

14. นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ       กรรมการและเหรัญญิก 
 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัมพิกา         ทองคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 
2565     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
    

   การดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 10 คือ งานฉาบ (เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย) งานไฟฟ้า และงานฝ้า
เพดาน   

  



 
 

 

 
 



 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน  นายกฝากให้ผู้รับเหมาจัดการเคลียร์พ้ืนที่ก่อสร้าง
ให้พร้อมสำหรับต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 และนางดาวดล      
สวัสดิลานนท์ แจ้งว่าได้มีการประสานงานไปยังร้านกาแฟสตาร์บัคส์แล้ว โดยทางสตาร์บัคส์แจ้งว่าต้องใช้เวลาใน
ดำเนินการประสานงานอย่างน้อย 1 ปี ซ่ึงมีโอกาสในการไดแ้ฟรนไชส์น้อย  

 3.2 ความคืบหน้าการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   3.2.1 การจัดจำหน่ายเสื้อสมาคมศิษย์เก่าฯ 
    ณ วันที่  15 พฤศจิกายน 2565 มีการจำหน่ายเสื้อได้ทั้งสิ้น  197 ตัว ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเส้ือ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2565 

   
 : บำท  

รายรับ ค่าเส้ือ :   

 
ราคาปกติ (163 ตวั * 600 บาท)    97,800.00   

 
ราคานกัศึกษา (16 ตวั * 450 บาท)       7,200.00   

 
ของแถมตามโปรโมชัน่ 18 ตวั                   -                105,000.00  

ตน้ทุนการผลิตทั้งส้ิน (500 ตวั * 220 บาท)              110,000.00  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (5,000.00) 
 
 มียอดเสื้อคงเหลือ จำนวน 303 ตัว  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยนายกเสนอให้นำไปจำหน่ายในวันงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 2 เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายอีกช่องทาง กรรมการรับทราบและเห็นด้วยตามข้อเสนอ 
3.2.2 การจัดงานทอดผ้าป่า เพ่ือหาเงินสมทบทุนสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 
       ตามที่ได้มีมติที่ประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 5/2565 นายกเสนอให้มีการขอ
รายชื่อฝ่ายฆราวาสเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นั้น สรุปได้มารายชื่อตามร่างฎีกา ดังนี้ 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
          



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

มติที่ประชุม    ฝ่ายเลขายืนยันรายชื่อฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งดำเนินการสั่งพิมพ์แล้ว จำนวน 3,000 เล่ม 
และนายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้มีการจัดทำเป็นข้อความภาพ และคลิปสั้น เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน ที่
ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการ  
  นายประมวล พัฒน์ทอง ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงเพ่ือต้อนรับคณะผ้าป่า
ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช โดยฝากให้ทางฝ่ายเลขาดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว 

 



 
 

  3.3 การจัดเตรียมงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2023” 

   ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2565 นั้น ทางที่ประชุมรับทราบข้อเสนอการตกลงทำบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ และ บริษัท สปีดเวลธ์ ออแกไน จำกัด โดยทางออแกไนจะเป็นผู้
รับประกันจำนวนนักวิ่ง และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานจากค่าสมัครวิ่ง ซึ่งทางสมาคมฯ จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ โดยข้อตกลงดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการลง
นาม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยนายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่า ในส่วนของงบประมาณอาจจะมีปัญหาน้อยลง 
เนื่องจากไม่ต้องจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการสำรองจ่ายให้แก่ออแกไน และยังมีระยะเวลาในการสรรหางบประมาณ
ในส่วนอื่น ๆ เพิ่มข้ึน  
  ฝ่ายเลขาเสนอให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางจังหวัดสงขลา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักประกันในส่วนของงบประมาณสนับสนุนเพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินงาน นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้ง
ว่าในส่วนของงบประมาณสนับสนุนนั้น ได้มีการประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสมพร ใช้บาง
ยาง ไว้เบื้องต้นแล้ว นายกมอบหมายให้นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ประสานงานกับทางจังหวัดสงขลาอีกครั้ง และให้ทาง
จังหวัดสงขลาออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 
ในช่วงเดือน กันยายน 2564 – ตุลาคม 2565 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 



 
 

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565  ดังนี้ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2565 

ยกมา           327,106.23  

รายรับ    

 ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ (18 x 200)             3,600.00   

 ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน (7 x 200)             1,400.00   

 รายได้จากการขายเสื้อ             2,450.00              7,450.00  

รายจ่าย   

 ค่าเสื้อสมาคมศิษย์เก่า 500 ตัว         110,000.00   

 เงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่ง ฯ ไสใหญ ่           10,000.00   

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม - กรรมการ             2,600.00   

 ค่าพวงหรีดและสวดอภิธรรม - แม ่พ่ีปุ ๊             3,000.00   

 วัสดุสำนักงาน           21,475.00   

 เงินเดือนและเงินประกันสังคม           30,900.00   

 ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. - ต.ค. 65             1,792.00          179,767.00  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565          154,789.23  

 หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจด็ร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค ์   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาแต่งตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปี 2566 
   ตามท่ีทางนายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปี 2564 ได้มีการขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 นั้น ในการนี้จงึขอให้ที่
ประชุมพิจารณาคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่ข้ึนในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม นายพนม อินทฤทธิ์ เสนอให้นายถิตย์ สุวรรณชนะ เป็นรักษาการแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยที่ประชุมมี
มตเิห็นชอบร่วมกันตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
  นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอให้มีการจัดงานคอนเสิร์ตหรืองาน
ศิษย์เก่าคืนสู้เหย้า เพ่ือจัดหาเงินทุนเข้าสมาคมฯ โดยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม จะสนับสนุนเงินทุนในการจัดงานดังกล่าว 
โดยนายกขอเสนอให้นำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น.                   



 
 

                          
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองคำ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


